

Số: 02 /TB-UBND

Vinh Thanh, ngày 07 tháng 01 năm 2020

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp thường kỳ đánh giá thực hiện công tác tháng 12/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020**

Vào ngày 03 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân xã tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 12 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2020. Về dự buổi họp có, ông Nguyễn Thanh Liêm – Chủ tịch HĐND xã, cùng các ban ngành UBND xã, trưởng trạm y tế, các trưởng thôn tham dự đông đủ, ông Phan Đức Anh – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì cuộc họp:

Sau khi nghe các khối, ban ngành báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 12 và đề xuất nhiệm vụ công tác tháng 01/2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã kết luận.

#### **I. VỀ KINH TẾ.**

##### **1. Về Thương mại, dịch vụ.**

Giao trách nhiệm ông Nguyễn Văn Trình – Phó chủ tịch UBND xã, chỉ đạo 2 Ban quản lý chợ. Tiến hành lập lại trật tự ở chợ, sắp xếp lô quầy đảm bảo mỹ quan, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, giá cả và nơi xuất xứ hàng hóa lưu thông ở chợ và các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn xã dịp tết nguyên đán Canh Tý.

Ban quản lý chợ sáng tạo mặt bằng buôn bán hàng hóa ở chợ sáng, kiên quyết không cho các hộ buôn bán trên đường nội thị 5, điều tiết lưu thông phương tiện giao thông trên đường nội thị 5 để giảm tải xe trên đường vào chợ sáng. Khảo sát đường nội thị 5 để bố trí địa điểm giữ xe máy và xe ô tô trong dịp tết.

Công an xã cung cấp thông tin cảnh báo về tình hình mất cắp, gian lận thương mại cho nhân dân biết để cảnh giác các đối tượng trà trộn đến địa bàn chợ để móc túi, đánh cắp tài sản của người đi chợ.

Giao trách nhiệm ông Nguyễn Viết Thi phụ trách mời các quán bãi tắm, công an xã, địa chính – xây dựng, đội cứu hộ cứu nạn hợp đồng cứu hộ cứu nạn, an ninh trật tự, vệ sinh bãi tắm nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý.

##### **2. Tiêu thủ công nghiệp.**

Hướng dẫn, giúp HTX mộc Luyện Nhân hồ sơ, đề án hỗ trợ dự án NTM năm 2020 về đầu tư máy móc hỗ trợ chính sách ưu đãi của nhà nước.

##### **3. Về Nông nghiệp, Lâm nghiệp và NTTS.**

Chỉ đạo nhân dân xuống giống vụ Đông Xuân trước ngày 20 tháng chạp để nhân dân chuẩn bị đón tết. Tuyên truyền nhân dân sản xuất rau sạch, tránh dùng hóa chất trong sản xuất nhằm khỏi ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Đăng ký với các cơ quan chuyên môn cấp trên tập huấn trồng sen và kỹ thuật chống bệnh thán thư ở cây sen.

Hoàn thành hồ sơ chi trả tiền dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian sắp tới chi trả đủ 100% tiền hỗ trợ dịch tả lợn cho nhân dân. Tham mưu chi tiền hỗ trợ dập dịch cho các thôn và lực lượng dân quân trong nguồn phân bổ kinh phí dự phòng của xã (nếu có).

Phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện để khảo sát thực hiện diện tích 1ha trồng rau sạch ở địa bàn thôn 1 và thôn 2.

#### **4. Về môi trường.**

Đôn đốc các đoàn, các thôn tiếp tục vận động các hộ gia đình ký hợp đồng thu phí rác thải theo đề án mới, lập danh sách các hộ khó khăn lên để báo cáo trường đoàn đi vận động.

Thuê đơn vị có năng lực lập hồ sơ dự toán đấu thầu dịch vụ thu gom xử lý rác thải và soát xét hồ sơ gửi UBND huyện phê duyệt.

Phối hợp với tổ ông Trần Thức thông báo thời gian thu gom rác thải trước tết nguyên đán tránh trường hợp để rác thải tồn đọng qua khỏi tết gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn xã.

Thống nhất lập tổ quản lý việc phân vị trí các hộ bán hoa và thu phí vệ sinh môi trường theo thỏa thuận.

Phối hợp với công đoàn cơ quan làm vệ sinh cơ quan UBND xã vào lúc 15h 30 phút ngày 03 tháng 01 năm 2020. Lập danh sách các cán bộ, công chức vắng mặt làm chủ nhật xanh để cuối quý bình xét thi đua.

Đôn đốc các cơ quan, đoàn thể đã phân công phụ trách các tuyến đường lên kế hoạch làm vệ sinh các tuyến đường được phân để đảm bảo môi trường xanh, sạch phục vụ tết.

#### **5. Công tác địa chính – xây dựng.**

Triển khai vận động nhân dân các tuyến đường đã phân công kinh phí làm đường bê tông theo hình thức 7/3 để triển khai sớm thời gian sau tết Nguyên đán.

Tiếp tục mời hộ ông Phan Bá Do làm việc liên quan đến việc nhận tiền chênh lệch đền bù.

Hoàn thiện thủ tục để tiến hành cưỡng chế vụ ông Trần Thanh Đăng, phối hợp với các đoàn thể về vận động để cưỡng chế trước tết theo đúng quy trình.

Phối hợp với công an xã thành lập tổ sắp xếp các vị trí bán hoa thuận lợi trên địa bàn.

Soát xét lại các hộ đất 5% không nộp tiền thuế đất, làm việc cụ thể chuyển danh sách kế toán giao ủy nhiệm thu tiến hành thu tiền thuế đất năm 2020.

Phân loại các hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu cũng như các trường hợp cấp đổi để tiến hành giải quyết với tinh thần hồ sơ nào thuận lợi thì giải quyết trước, trường hợp nào vướng mắc khó xử lý kịp thời báo cáo xin ý kiến cấp trên. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân không để hồ sơ tồn đọng.

Mời các hộ xây dựng lên tiếp tục thu thuế xây dựng, phối hợp đội thuế để thu đảm bảo theo quy định.

Hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo phục vụ phúc tra nông thôn mới.

## **6. Công tác tài chính.**

Tham mưu bổ sung phân bổ dự toán năm 2020.

Kiến toàn hội đồng kiểm kê tài sản và phân bổ bàn, ghé làm việc đúng vị trí phòng hội và nhà văn hóa xã.

Tham mưu bố trí kinh phí phục vụ tết nguyên đán cơ quan UBND xã, đảm bảo kinh phí phục vụ tết cho các ban ngành.

Chỉ đạo ủy nhiệm vụ tăng cường thu nợ đọng ở chợ sáng, đề nghị báo cáo danh sách để thu đảm bảo, nếu ai không có nhu cầu kinh doanh trong lô thì yêu cầu thanh lý hợp đồng.

Phối hợp đơn đốc đội thuế thu thuế môn bài đầy đủ đầu năm 2020.

Thông báo các ngành làm kế hoạch thanh toán chứng từ tạm ứng không để tạm ứng kéo dài như mọi năm.

Đơn đốc thu phí vệ sinh môi trường còn tồn đọng của các thôn (thôn 5 còn tồn đọng 2 tháng).

Tham mưu làm giá đề nghị UBND huyện phê duyệt đấu nhà xe chợ sáng.

## **II. VỀ VĂN HÓA – XÃ HỘI.**

### **1. Giáo dục.**

Chỉ đạo các nhà trường dọn và thu xếp mặt bằng trước cổng trường để phụ huynh học sinh xếp hàng đón con văn minh.

Thông báo các nhà trường nộp lịch trực cơ quan tết nguyên đán để UBND theo dõi.

Làm việc với hiệu trưởng các nhà trường để chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

### **2. Văn hóa – thông tin, thuyền thanh.**

Tham mưu kế hoạch mừng Đảng, mừng xuân năm 2020, tuyên truyền Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên đài truyền thanh xã để cho nhân dân biết thi hành luật. Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, thường xuyên cập nhật tin bài các hoạt động của UBND xã lên cổng thông tin điện tử của xã.

Chỉ đạo các thôn sơn quét trụ cổng chào, treo cờ tổ quốc trong tết nguyên đán.

Tiếp tục vận động điểm thấp sáng các đường điện liên thôn.

### **3. Y tế - KHHGD.**

Tham mưu thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tiến hành kiểm tra các cơ sở, nhà hàng ăn uống dịp tết Nguyên đán không để tình hình ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Bố trí nhân viên y tế trực trạm y tế tết nguyên đán để chăm sóc sức khỏe cũng như sơ cấp cứu cho nhân dân trong dịp tết.

Tuyên truyền công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, làm tốt công tác truyền thông lồng ghép nâng cao chất lượng dân số - KHHGD.

### **4. Lao động thương binh xã hội.**

Tiếp nhận các phần quà của lãnh đạo các cấp, các đơn vị từ thiện và tiến hành cấp đúng đối tượng dịp tết Nguyên đán Canh Tý.

Giải quyết tốt các chế độ bảo trợ xã hội trong dịp tết, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho nhân dân.

Phối hợp với công ty bia Huda Huế tặng 100 suất quà cho người nghèo (1 suất trị giá 500 ngàn đồng).

Tiếp tục vận động hộ gia đình ông Nguyễn Công Đê tiếp nhận và xây dựng nhà ở thuộc chương trình GCF.

Phối hợp với các đồng chí trưởng thôn rà soát các hộ có khả năng thiếu đói trong dịp tết để tham mưu thực hiện.

## **III. Quốc phòng – an ninh và nội chính.**

### **1. Công an.**

Tiếp tục tham mưu ra quân tuần tra an toàn giao thông trước trong và sau tết nguyên đán Canh Tý.

Tiếp tục gọi hỏi răn đe các đối tượng nổi trên địa bàn trước tết nguyên đán Canh Tý.

Phối hợp Địa chính – xây dựng sắp xếp mặt bằng cho các hộ có nhu cầu kinh doanh hoa và cây cảnh dịp tết nguyên đán.

Ký kết hợp đồng triển khai lắp đặt camera an ninh trên địa bàn xã.

Giúp Chủ tịch UBND xã phân công, theo dõi lịch trực UBND xã vào ban đêm.

Xây dựng kế hoạch lập lại trật tự công cộng, dẹp các địa điểm đánh bạc, đánh cua bầu, số lớn nhỏ ở các tuyến đường liên thôn. Cắt cử lực lượng theo dõi nắm tình hình đốt pháo vào dịp giao thừa.

### **2. Quân sự.**

Tham mưu tốt cho công tác tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2020, phối hợp với ngành nắm bắt tư tưởng gia đình và thanh niên để tập trung vận động số thanh niên đã khám trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Tham mưu xây dựng báo cáo, kế hoạch năm của quân sự năm 2020, tham gia huấn luyện cán bộ quân sự đầu năm theo kế hoạch cấp trên.

### **3. Tư pháp – hộ tịch.**

Xử lý dứt điểm trường hợp khai sinh của bà Nguyễn Thị Thủy ở khu vực chợ.

Tham mưu xây dựng các văn bản của ngành tư pháp – hộ tịch năm 2020.

Phối hợp với Văn phòng – thông kê làm quyết định phân công công việc thêm cho đồng chí Nguyễn Hồng Anh Tư pháp – hộ tịch.

Ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực hộ tịch kịp thời cho nhân dân.

Tổ chức tổng kết công tác hòa giải cho các thôn trên địa bàn xã.

Quan tâm kịp thời giải quyết thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi.

### **4. Văn phòng Một cửa.**

Duy trì thời gian làm việc tại bộ phận một cửa để tiếp công dân. Giúp chủ tịch UBND xã theo dõi, nhắc nhở cán bộ công chức không chấp hành giờ giấc hành chính, lập biên bản để cuối quý trừ điểm bình xét thi đua.

Tham mưu các quyết định chuẩn bị cho công tác triển khai tình hình kinh tế - xã hội năm 2020.

Tham mưu hậu cần phục vụ mua sắm tết cho UBND xã.

Thông báo các ngành xây dựng kế hoạch năm gửi Văn phòng tổng hợp thời gian trong tuần sau để xây dựng kế hoạch năm của UBND xã.

Đôn đốc các công chức giải quyết tốt hồ sơ công việc trên phần mềm hồ sơ công việc.

Tổng hợp ý kiến các ngành để chỉnh sửa ban hành quy chế văn hóa công sở.

Trên đây là Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tại cuộc họp thường kỳ đánh giá thực hiện công tác tháng 12/2019 và triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020, yêu cầu các cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện./.

#### ***Nơi nhận:***

- UBND huyện (b/c);
- TV Đảng ủy (b/c);
- TT HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- TT UBNDTTQVN xã;
- Các ban ngành, đoàn thể xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phan Đức Anh**